
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งท่ี 1) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี 11 กันยายน 2567  

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื ่อสมาช ิกสภาฯ มาครบองค ประช ุม นายส ุรจ ิตต  พงษ ส ิงห ว ิทยา ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม โดยมีรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

คนท่ีหนึ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ผลัดเปลี่ยนกันทำหนาที่ประธานท่ีประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

1.1 คำสั่งสภากรุงเทพมหานคร ท่ี 124/2567 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2567  

เรื่อง เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปพุทธศักราช 2567 มีกำหนด  

30 วัน นับตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567  

 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ไวเบิกเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบไมมีหนี้ผูกพัน) ของหนวยรับงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร (เพ่ิมเติม) 

 ระเบียบวาระท่ี 6.3 ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....       

  - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว 

รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2568 ในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม (คณะกรรมการวิสามัญฯ รายงานผลการพิจารณา) 

- ท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติฯ ในวาระท่ีสองจากรายงานผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสามเพ่ือประกาศใชเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป 

โดยกรุงเทพมหานครต้ังงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 เปนจำนวนรวมท้ังสิ้น

๙๐,๗๗๓,๐๓๑,๕๘๐ บาท จำแนกดังนี้ 

ก. งบประมาณรายจายของกรงุเทพมหานคร จำนวน ๘๙,๙๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ข. งบประมาณรายจายของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๐๓,๕๓๑,๕๘๐ บาท 

พรอมท้ังเห็นดวยกับขอสังเกตตามท่ีคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ 

 

3. เรื่องท่ีผูวาราชการ… 
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3. เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

     3.1 ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ไวเบิกเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบไมมีหนี้ผูกพัน) ของหนวยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร  

     3.2 ญัตติขอความเห็นชอบกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2567 

ไวเบิกเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบไมมีหนี้ผูกพัน) ของหนวยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร 

(เพ่ิมเติม) 

       - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหรวมพิจารณา และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญข้ึน 

พิจารณากอนใหความเห็นชอบ จำนวน 19 คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน 

    3.3  ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ....       

           - ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอรางขอบัญญัติฯ ตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับ ท่ี ..) พ.ศ. .... เปนจำนวนไม เกิน 14,549,503,800 บาท  

เปนรายจายพิเศษจายจากเงินสะสมจายขาดของกรุงเทพมหานคร ท่ีประชุมมีมติต้ังคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณากอนรับหลักการ จำนวน 24 คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

 

4. เรื่องอ่ืน ๆ 

4.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม 

การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 120 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 5 สิงหาคม 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 3 ธันวาคม 2567 

4.2 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียม 

การใหบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. .... ขอขยายเวลา

การพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 7 กันยายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2567 

4.3 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำเจาพระยาบริเวณแยกเกียกกายชวงท่ี 3 กอสรางทาง

ยกระดับและถนนฝงพระนคร จากแมน้ำเจาพระยาถึงแยกสะพานแดงกอนใหความเห็นชอบ ขอขยายเวลาการ

พิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 30 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 5 กันยายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 5 ตุลาคม 2567 

 

 

 

4.4 คณะกรรมการ… 
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4.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเปนรถยนตท่ี

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 60 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 5 กันยายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2567 

4.5 ขอใหสภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางในคณะกรรมการ 

ประสานงานรวมสภากรุงเทพมหานคร (นางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย ลาออก) 

   - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกนางกนกนุช กลิ่นสังข เปนกรรมการ แทนตำแหนงท่ีวาง 

4.6 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการถายโอนภารกิจดานการจราจร มาอยูภายใต 

การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 28 กันยายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 27 ธันวาคม 2567 

 

 

เลิกประชุม เวลา 20.20 น. 

 
 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


